

## ศธ.ชู "ทีอีพีอี" แก่ครูทั้งห้องเรียนเปิดให้ 4 แสนคนใช้ปีการศึกษา 59

■ นำเสนอเมื่อ 7 มี.ค. 2559

"สุรเชษฐ์" เผยความคืบหน้าจัดหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร-  
ครูผ่านระบบทีอีพีอี ออนไลน์  
อยู่ระหว่างระดมสมองจัดทำให้หลักสูตรสมบูรณ์ขึ้น คาดเปิดให้ครูประมาณ 4  
แสนคนเริ่มเข้าใช้ปีการศึกษา 2559  
มั่นใจระบบนี้ช่วยลดปัญหาครูทั้งห้องเรียน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องการพัฒนาครูเพื่อแก้ปัญหาครูทั้งห้องเรียน เนื่องจากมีข้อกำหนดว่าครูต้องเข้ารับการอบรม จึงอาจไม่สามารถทุ่มเทเวลาให้ห้องเรียนได้เท่าที่ควร

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการใช้จ่ายในการอบรมทั้งงบประมาณรัฐและเงินส่วนตัวด้วยนั้น ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบทีอีพีอี ออนไลน์ (TEPE Online : Teachers and Educational Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) มาใช้เพื่ออบรมครูในสังกัดประมาณ 4 แสนคน ให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่โดยยึดภารกิจและพื้นที่เป็นฐาน ซึ่งครูจะได้ไม่ต้องทิ้งห้องเรียนและยังสามารถประหยัดงบประมาณได้อีกด้วย

ทั้งนี้ สพฐ.วางระบบและแผนการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นวาระระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ดีที่จะพัฒนาครูได้อย่างครอบคลุม สามารถลดค่าใช้จ่ายในการอบรมได้มาก อีกทั้งยังเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียนและคืนผู้บริหารสู่โรงเรียนด้วย โดยเฉพาะกรณีของครูนั้น ระบบนี้จะมีส่วนช่วยให้ครูมีเวลาสำหรับเตรียมการสอนและดูแลเด็กนักเรียนได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ผู้บริหารเองก็สามารถทำงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดจุดเปลี่ยนของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยรวมได้

"การขับเคลื่อนระบบทีอีพีอี ออนไลน์ มีการดำเนินการมาแล้วประมาณ 1 ปี ซึ่งมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ตอนนี้อยู่ถึงขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้อำนวยการ (ผอ.) และรองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผอ.และรองผอ.สถานศึกษา รวมทั้งศึกษานิเทศก์ และ 2.หลักสูตรการขอมติและขอต่อใบอนุญาตของผู้นักวิชาชีพทางการศึกษาของครู ศึกษานิเทศก์

ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สถาบันพัฒนาครู  
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) มารวมให้ความคิดเห็นเพื่อให้หลักสูตรมีความพร้อม  
ควดวาระบบที่อีพีอี ออนไลน์ จะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้ใช้บริการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป"  
รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ที่มา: [หนังสือพิมพ์คมชัดลึก](#)